

# ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

## โศกทายเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นโยบายทำได้จริงตัวตัดสิน

**โ**เข้าสู่โศกทายการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งผ่านมา 1 เดือนกว่าๆ ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ลงพื้นที่หาเสียงอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ได้รับหมายเลขผู้สมัครเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ภาพสะท้อนผลพวงจากการหาเสียงของผู้สมัครทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือโพลของสำนักวิจัยต่างๆ ว่าใครได้รับความนิยม ได้รับการสนับสนุน แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจากโพลที่ออกมา และเป็นสัญญาณที่ผู้สมัครควรรับรู้รับทราบ เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงช่วง 10 วันสุดท้ายก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง คือเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครครั้งนี้ จะพิจารณาจาก “นโยบาย” มากกว่า “ตัวบุคคล” นั่นถือเป็นกุญแจสำคัญที่ผู้สมัครจะต้องเร่งถ่ายทอดนโยบายสำคัญของตัวเองที่จะทำให้คนกรุงได้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อช่วงชิงคะแนนเสียงจากประชาชนที่กำลังรอพิจารณาตัดสินใจครั้งสุดท้าย ก่อนเข้าคูหาหาเบอร์ผู้สมัครให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ผู้ว่าฯ กทม.แบบไหนที่ถูกใจคนกรุง” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตอนหนึ่งระบุถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม. พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 เลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รองลงมาร้อยละ 54.4 เลือกจากนโยบายของผู้สมัคร ร้อยละ 18.7 เลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรค และร้อยละ 12.7 เลือกจากผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก รวมทั้งเมื่อถามว่าเรื่องที่ยากให้ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่มาแก้ปัญหาหรือทำอะไรให้กับคนกรุงเทพฯ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 อยากให้ลดค่าครองชีพ แก้ปัญหาปากท้อง รองลงมาคือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ คิดเป็นร้อยละ 49.6 และแก้ปัญหา

การจราจรใน กทม. คิดเป็นร้อยละ 45.4 ที่สำคัญเมื่อถามว่าตัดสินใจอย่างไรกับการเลือกผู้ว่าฯ กทม.ที่จะถึงนี้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 52.5 ยังไม่ตัดสินใจ รอดูการหาเสียงอาทิตย์สุดท้าย ขณะที่ร้อยละ 47.5 มีคนที่คิดจะเลือกในใจแน่นอนแล้ว เช่นเดียวกับผลสำรวจความนิยมของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในสายตาคนกรุงเทพฯ สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 2,522 คน ตอนหนึ่งสอบถามถึงการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.37 ระบุเลือกจากนโยบาย รองลงมาร้อยละ 50.32 จากความขยันตั้งใจทำงาน รวมทั้งบอกว่าการหาเสียงของผู้สมัครในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจมากถึงร้อยละ 43.54

นั่นสะท้อนให้เห็นว่าในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้ คนกรุงจะพิจารณาเลือกผู้สมัครจากนโยบายการหาเสียงเป็นสำคัญ มากกว่าชื่อเสียงและตัวผู้สมัคร ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้ง ที่เหลือเวลาอีก 10 วัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ยังคงสามารถเร่งลงพื้นที่เข้าหาประชาชน หยิบยกนโยบายที่จะทำประโยชน์ให้คนกรุงในการตัดสินใจครั้งสุดท้ายก่อนเข้าคูหาเบอร์ให้ เพียงแต่เน้นนโยบายที่จะนำเสนอให้ประชาชนนั้น ผู้สมัครจะต้องทำได้จริง ไม่ขายฝัน ไม่เกินอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่เช่นนั้นนอกจากจะทำให้ประชาชนผิดหวัง เสียความรู้สึกแล้ว ยังผิดกฎหมายตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่กำหนดให้ผู้สมัครหาเสียงในลักษณะเป็นนโยบายได้ โดยต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครกำหนดไว้ และงบประมาณที่จะนำมาใช้นโยบายที่หาเสียงจะต้องเป็นงบของกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ใช้หาเสียงจึงเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไม่ได้ เพราะหากเป็นเช่นนั้นนโยบายดังกล่าวก็จะเข้าข่ายหลอกลวง ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งอาจนำมาสู่การร้องคัดค้านได้

เราเชื่อว่าแม้เหลือเวลาเพียง 10 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ยังพอมีเวลาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่มีนโยบายดีๆ นโยบายที่ทำเพื่อประโยชน์คนกรุงอย่างแท้จริง สามารถนำเสนอให้ประชาชนได้เห็น เพื่อให้ได้รับเลือกเป็น “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” คนใหม่.